



มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

Thai Disabled Development Foundation

www.tddf.or.th

ที่นี่...มีทุกเรื่องเกี่ยวกับคนพิการ



TDDF เว็บเพื่อคนพิการทุกคน

“ส่งเสริมความเท่าเทียม เต็มเปี่ยมไพบูลย์ เวทีข่าวสาร เพื่อ... คนพิการไทย”

## สาร ม.พ.พ.ท.

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๐๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เร่งเพิ่มความเร็ว ใช้ออนไลน์ รับทันทีหลังแพทย์รับรอง



นางสาวสรานฎภัทร อนุมิตีราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังประชุมหารือการปฏิบัติการออกบัตรประจำตัวคนพิการกับ นายไมตรี อินทุสุต คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ว่า พก.ได้หารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อร่วมกันหาแนวทางการออกบัตรคนพิการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้คนพิการไม่ตกหล่นรับสิทธิและสวัสดิการ จากปัจจุบันที่มียอดลงทะเบียนรับบัตรคนพิการประมาณ 2 ล้านกว่าคน แต่การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่ามีความพิการ 3 ล้านคนทั่วประเทศ

อธิบดี พก.กล่าวอีกว่า เบื้องต้นก็พยายามหาแนวทางให้คนพิการที่ยังไม่มาลงทะเบียน ให้มาลงทะเบียนมากขึ้น อย่างประเด็นคนพิการเดินทางไม่สะดวกจากระบบปัจจุบันที่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รับรองความพิการ ก่อนนำเอกสารนั้นมาให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ออกบัตรให้ ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวก ขั้นตอนยุ่ง เอกสารเยอะ ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอพื้นที่ตัวอย่าง จ.พิษณุโลก ที่เวลาไปขอรับรองจากแพทย์ สามารถออกบัตรคนพิการได้เลย เพราะมีการเชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์มาที่ พมจ. ก็อาจขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป รวมถึงประเด็นตาบอดข้างเดียว ไม่สามารถขอบัตรคนพิการได้ ทำให้ตกหล่นสิทธิและสวัสดิการหลายอย่าง ก็เป็นสิ่งที่ พก.จะไปพูดคุยต่อ(maticchon.co.th 17 ก.พ.64)

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

## กรม.เคาะขยายเวลาส่งเงินเข้ากองทุนฯ คนพิการ เป็น 90 วัน ช่วยนายจ้างช่วงโควิด



รองโฆษกรัฐบาล เผย กรม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง ขยายเวลาส่งเงินเข้ากองทุนฯ คนพิการ เป็น 90 วัน บรรเทาความเดือดร้อนนายจ้างช่วงโควิด-19

วันนี้ (15 ก.พ.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กรม.อนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งระบุว่า นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป (ไม่นับรวม ลูกจ้างคนพิการที่มีอยู่เดิม) ต้องรับคนพิการเข้าทำงานไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งใด จำนวน 1 คน ต่อลูกจ้าง 100 คน ถ้าเศษของ 100 คนนั้น เกิน 50 จะต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน หากผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ได้ ก็จะต้องส่งเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามเงื่อนไขที่กำหนด และต้องดำเนินการภายใน 45 วันนับแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งการแก้ไขกฎกระทรวงครั้งนี้ เป็นการขยายระยะเวลาการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ จากเดิมภายใน 45 วัน เป็น ภายใน 90 วัน และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19(mgrounline.com 15 ก.พ.64)

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

## ทัพกีฬาคนพิการบุกนครดูไบล่าโควิดทำลายพาราอิมพิกเกมส์



สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬากีฬาและวีลแชร์เรสซิ่งคณิศรทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 42 คน เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการ DUBAI 2021 WORLD PARA ATHLETICS GRAND PRIX – 12 th FMZA INTERNATIONAL PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIP ระหว่างวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวีลแชร์เรสซิ่ง จำนวน 14 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการ Sharjah 11th International Open Para Athletics Meeting ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ ที่เมืองซาจาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยการแข่งขันทั้ง 2 รายการ เป็นการคัดเลือกนักกีฬาครั้งสุดท้าย เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันพาราอิมพิกเกมส์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดนักกีฬาทีมแรก ประกอบด้วยนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวีลแชร์เรสซิ่ง จำนวน 14 คน โดยแยกเป็นนักกีฬาวีลแชร์เรสซิ่ง 11 คน พร้อมเจ้าหน้าที่และโค้ช 3 คน โดยมีนายไมตรี คงเรือง เลขานุการและประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬา

คนพิการฯ มอบโอวาทและส่งนักกีฬา โดยทั้งหมดเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน EK 385 สายการบินบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เมื่อคืนวันที่ 30 มกราคม และกำหนดถึงสนามบินนานาชาติดูไบ เวลา 05.00 น. วันที่ 31 มกราคม นักกีฬาทีมที่สอง ประกอบด้วยนักกรีฑาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว คณะนักกีฬาตาบอด และคณะนักกีฬาพิการทางสมอง รวมถึงเจ้าหน้าที่รวม 28 คน กำหนดเดินทางวันที่ 6 กุมภาพันธ์ โดยการเดินทางครั้งนี้ทางสมาคมฯ ประสานผ่านทางกงสุลใหญ่ ณ นครดูไบ ในการติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจโควิด-19 ก่อนและหลังเดินทางกลับมายังประเทศไทย ทั้งนี้นักกีฬาวีลแชร์เรสซิ่ง จำนวน 14 คน ที่เข้าร่วม มี 2 ราย เก็บคะแนนและผ่านเข้ารอบสุดท้ายคว้าตั๋วไปกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้วคือ ประวัติ ะโฮอร์มย์ นักวีลแชร์จอมเก่า และพงศกร (matchon.co.th 31 ม.ค.64)

## รัฐระดมสร้างความเข้าใจเข้าถึง เราชนะ



นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการลง

เข้าถึงโครงการ "เราชนะ" ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ รวมถึง รอการับสิทธิการเยียวยาไปยังกลุ่มต่างๆ ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า บางครั้งเกิดปัญหาการเข้าโครงการ ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ โดยยืนยันว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้สูงอายุ และคนพิการในพื้นที่ด้วยการบูรณาการจากอาสาสมัครเข้าให้ข้อมูล

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

และสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงชุมชน หมู่บ้าน ส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่พบ คือ การไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. และธนาคารกรุงไทย โดยให้ไปลงทะเบียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ขณะเดียวที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับกรณีไม่ได้รับสิทธิไว้ และเตรียมสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยไว้เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง ผ่านกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยผู้สูงอายุนั้นสามารถขอกู้เงิน เพื่อการประกอบอาชีพได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท โดยที่ 3 ปีแรก จะไม่คิดดอกเบี้ย แต่การกู้เงินจะต้องมีผู้ค้ำประกัน ส่วนผู้พิการขอกู้ถูกเงินเพื่อประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน นอกจากนี้มีการปล่อยสินเชื่อเงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่พัฒนาสังคมจังหวัด หรือโทร 1300 ขณะที่กระทรวงมหาดไทย นัดประชุมผ่านระบบทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและดูแลประชาชนเพื่อการเข้าถึง การลงทะเบียนโครงการ เราชนะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อให้แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงโครงการและรับเงินเยียวยาอย่างถูกต้อง(news.ch7.com 31 ม.ค.64)

## อึ้ง! อดีตทหารผ่านศึกสมรภูมิเขาค้อถูกระเบิดขาพิการ โดนเรียกคืนเบี้ยคนชราพร้อมดอกเบี้ยซ้ำ



กำแพงเพชร - อดีตทหารผ่านศึกสมรภูมิเขาค้อครวญ โดนสะเก็ดระเบิดขาพิการได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 3 พัน ก่อนได้เบี้ยคนพิการ-ผู้สูงอายุเพิ่ม สูดท้ายถูกเรียกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนเป็นเงินกว่าครึ่งแสนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้ชำระจนถึงปี 67 กรณี อปท.หลายแห่งทั่วประเทศกำลังเรียกคืนเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ ซึ่งพบว่าบรรดาผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพซ้ำกับเงินบำนาญลูก-สามี ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนหน้านั้นเดือดร้อนกันถ้วนหน้านั้น ล่าสุดพบว่า นายเอี้ยง นาคสิงห์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 167 ม.14 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร อดีตทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนระเบิดจนขาพิการจากสมรภูมิเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือองค์การทหารผ่านศึก เดือนละ 3,000 บาท มานานกว่า 10 ปี และต่อมาได้รับเบี้ยคนพิการ และเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม ก็ถูกทวงถามเงินคืนด้วย นายเอี้ยงบอกว่า ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับเดือนละ 600 บาท มานานกว่า 7 ปี รวมทั้งสิ้น 51,600 บาท ที่ต้องชดใช้คืน โดยมีทั้งหนังสือ และเจ้าหน้าที่จาก อบต.โพธิ์ทอง มาทวงถามที่บ้านเป็นระยะ ซึ่งตนได้ชำระงวดแรกเป็นเงินก้อนใหญ่ จำนวน 10,320

คนมรความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

บาท ต่อมาตนได้รับหนังสือสารภาพหนี้จาก อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร แจ้งว่าให้แบ่งชำระเป็นงวดๆ จนครบจำนวน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยชำระทุกวันที่ 10 ของเดือน ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2567 “ตอนนี้ไม่มีเงินจะคืนให้แล้ว แม้แต่เงินจะติดตัวยังไม่มี ถ้าต้องคืนเงินจริงๆ คงต้องยอมติดคุกใช้หนี้แทน” นายเอียงกล่าวว่่า ปัจจุบันตนอาศัยอยู่กับภรรยาชื่อ นางบุญชู นาคสิงห์ อายุ 67 ปี ได้เงินเบี้ยสูงอายุเดือนละ 600 บาท และรับจ้างเก็บมันสำปะหลังของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเลี้ยงชีพ ส่วนตนไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร อาศัยเงินช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐที่เอี่ยวยามาให้เท่านั้น จึงอยากร้องขอหน่วยงานราชการโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้ความช่วยเหลือยกภาระเบียดงักกล่าว(mgrronline.com 31 ม.ค.64)

ยโสธร และนักสังคมสงเคราะห์จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยโสธร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร จิตอาสา รองปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุพิการ 1 ราย เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก มีอาชีพเก็บของเก่าขาย บุตรชายไม่ได้ประกอบอาชีพ พร้อมนำหน่วยงานช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ครอบครัว ทั้งนี้ นายอภิรัตน์ฯ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเครื่องนุ่งห่มมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าวและเตรียมทีมจิตอาสาเข้าปรับสภาพสิ่งแวดล้อมในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธรจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจหญิงผู้สูงอายุติดเตียง ชายพิการติดเตียง และเด็กพิการทางสมองในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธรอีกด้วย (siamrath.co.th 1 ก.พ.64)

**นอภ.เมืองยโสธร เยี่ยมผู้สูงอายุพิการพร้อมเตรียมปรับสภาพที่อยู่อาศัย**



เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิรัตน์ บัองกัน นายอำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วย นางดารุณี ศรีลาภ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับ นางสาววนิดา บุญปก นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

**ภาษามือ..เปิดโลกเงียบ...สู่โลกกว้าง**

**ว่าเริง, สุขใจ, ปีติ, กระโดดด้วยความสนุกสนาน  
gleeful, ecstatic, jump with joy**

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

## ๑.แม่ฮ่องสอน มอบเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



๑.แม่ฮ่องสอน มอบ  
เงินกู้ยืม กองทุน  
ส่งเสริมและพัฒนา  
คุณภาพชีวิตคน

พิการ ส่งเสริมให้คนพิการ มีอาชีพเลี้ยงตนเอง มีรายได้ที่มั่นคง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเงินแก่ผู้กู้ยืมเงินคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 144 ราย เป็นเงิน 9,750,000 บาท ตามมติคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมขุนหลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในวันนี้ ได้จัดทำสัญญารับเงินรายละ 40,000 - 120,000 บาท แบ่งเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ จำนวน 42 ราย เกษตรกรรม 52 ราย ค้าขาย 30 ราย งานช่าง/บริการ 20 ราย การชำระคืนไม่เกิน 60 งวด (5 ปี) และไม่มีดอกเบี้ย นอกจากนี้ มีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ที่กู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน (ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19) จำนวน 10 ราย เป็นเงินรวม 900,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้เพื่อเลี้ยงสัตว์ 3 ราย ค้าขาย 2 ราย งานช่าง/บริการ 4 ราย และเกษตรกรรม 1 ราย สำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกองทุน

สำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวให้กำลังใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับเงินกู้ยืมสนับสนุน โดยระบุว่ากองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินกองทุนไปเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการ เพื่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ มีอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้ที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม หากคนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีปัญหาติดขัดในการประกอบอาชีพ สามารถที่จะร้องขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพได้ (thainews.prd.go.th 1 ก.พ.64)

## คนดังร่วมต่อลมหายใจ 'คนตาบอด' ผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน



จากสถานการณ์  
โรคไวรัสโควิด-  
19 ระลอกใหม่ที่  
มีการแพร่ระบาด  
ในประเทศไทย

ส่งผลกระทบต่อทุกคน แต่สำหรับกลุ่มผู้พิการทางการเห็นหรือ "คนตาบอด" นั้นดูเหมือนจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นเป็นเท่าตัว ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตใหม่ ที่สร้างความ

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ยากลำบากให้คนตาบอด ต้องเว้นระยะห่าง ไม่มีคนช่วยนำทาง ลดการใช้มือสัมผัส ตลอดจนอาชีพ การทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกมาตรการควบคุม ทำให้ไม่มีรายได้ ตกงาน ถูกเลิกจ้างแม้ส่วนหนึ่งจะได้ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนบ้างในระยะแรก แต่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน เพื่อปากท้องของตัวเอง รวมถึงจุนเจือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวด้วยเหตุนี้ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จึงริเริ่มโครงการ “สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบแสงสว่างส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด 19” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสรานฎภัทรอนุมติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยเหล่าคนดัง อาทิ พญ.พลอยลดาธนาไพศาลวรกุล, นุชนาถ ระวีแสงสุรย์, ศศิวิมล ดารารัตนโรจน์ และ ปิยะมาลาคำริกาญจน์ เป็นต้น ร่วมงานพร้อมมอบเงินบริจาค และถุงยังชีพ ณ ชั้น 1 อาคาร APCD บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นายพัฒนธรนชัย สระวี ในฐานะนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวว่า สมาคมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทุกมิติแบบบูรณาการ อีกทั้งยังช่วยเหลือ เยียวยาคนตาบอดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นปี2563 ที่ผ่านมา ทางสมาคมได้ออกเดินทางไปมอบเงินบริจาค ถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องคนตาบอดที่ได้ผลกระทบ เกือบทุกจังหวัด พร้อมได้สัมผัสและรับรู้ด้วยตัวเองว่า ยังมีครอบครัวคนตาบอดอีกหลายพันชีวิตที่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก บางคนไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อข้าวรับประทานในแต่ละวัน ออกไปไหนมา

ไหนไม่ได้ มีความเดือดร้อนอยู่อีกเป็นจำนวนมากโดยโครงการนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันแบ่งปันกำลังใจเล็กๆ น้อยๆ ให้กับคนตาบอดให้พวกเขาได้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง มอบความห่วงใยถึงกัน เป็นอีกหนึ่งศูนยรวมน้ำใจคนไทย ส่งต่อความปรารถนาดี และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมก้าวผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน ซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคจำเป็นในการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้านหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ผงซักฟอก สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง ฯลฯ เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพ มอบให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ รวมถึงร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อมอบให้คนตาบอด ตลอดจนจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยเฉพาะคนตาบอดสูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ขาดแคลน และไม่มีครอบครัวดูแล เป็นต้น บรรยายากาศภายในงานร่วมพูดคุยกับผู้พิการทางการเห็น ได้แก่ มาตยา ล่องกาศ อาชีพ นวดแผนไทย ซึ่งบอกว่า หลังจากได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการ ก็มีรายได้เข้ามาบ้างแต่น้อยมาก บางวันแทบไม่มีลูกค้าเลย ยอมรับว่าลำบากมากพอสมควร อยากหาอาชีพเสริม แต่ด้วยข้อจำกัดจึงไม่สามารถทำได้เหมือนคนปกติคะส่วนมนตรี บรรยาคำ อาชีพ ผู้แสดงความสามารถพิเศษในทีสาธารณะ เล่าว่า ตอนนี้อยู่บ้าน ไม่มีงานเลย ไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษ ต้องปรับตัวในวิถีชีวิตใหม่ ลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง ซึ่งคนตาบอดทำได้ยาก เราต้องอาศัยคนอื่นนำทาง และใช้มือแทนตาครับ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสมากร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ให้สำนักงาน สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เลขที่ 63/374 บางใหญ่ซีที ซอย 10/11 หมู่ 6 ต.

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

เสารงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 รวมถึงร่วมบริจาคด้วยการโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นจูรี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย หมายเลขบัญชี 481-0-14002-4 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 089-9946656 สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับ ข้อมูลข่าวสารของสมาคมผ่านไลน์แอปพลิเคชัน (naewna.com 2 ก.พ.64)

### "ตาแห้ว" หมอแคนรุ่นเก่าฝีมือดีสู้ชีวิต พิการชาชาติโยกสามล้อเป่าแคนเลี้ยงชีพ



เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ชุมชนบ้านยางพัฒนา ม.7 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อไปพบกับหมอแคน ที่มาอาศัย ที่ศาลาชุมชนบ้านยางพัฒนา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หมอแห้ว หรือ นาย เสริม เพชรบ้านนา อายุ 82 ปี ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 15 ม.4 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นคนพิการ ชาชวา ชาติได้เข้ามา ต้องใส่ขาปลอมเวลาเดิน ทำกิจวัตร เข้าห้องน้ำและสามล้อโยก สภาพเก่า และด้านหลังรถสามล้อโยกมีถุงผ้าห่อแคนเอาไว้ และสายไมล์โครโฟนสภาพเก่า พร้อมหม้อ

แปล่าเก่าอีก 1 ชิ้น พร้อมขาปลอม ใส่ไว้ในตระกล้าด้านหลัง จากการสอบถามนายเสริม เพชรบ้านนา หรือตาแห้ว อายุ 82 ปี เล่าว่าตนเองบ้านเกิดอยู่ที่ ม.4 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน และตนเองก็มีวง หมอแคนเพชรบ้านนา เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสมัยนั้น งานบวช งานแต่ง งานโกนผม งานประจำปี ในชุมชนก็จะต้องนึกถึงวง หมอแคนเพชรบ้านนา ต้องหาจ้างมาเป่าแคน นางรำรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ต่างชอบพ็อน ชอบรำ วงหมอแคน เพชรบ้านนา หลังจากนั้นหมอแห้ว ได้พลิกผันชีวิตตัวเอง หมดเนื้อหมดตัว และได้เดินทาง ออกจากบ้านมาทำมาหากินอยู่ที่อำเภอกำแพงแสน ชายไอลติม และกัชายโรดี ต่อจากนั้นเมื่อประมาณปี 2548-2549 ได้ขับรถชายไอลติม และประสบอุบัติเหตุถูกรถชนอย่างแรงจนต้องถูกตัดขาข้างขวา ออก กลายเป็นคนพิการ ทางโรงพยาบาลก็ให้ตาแห้ว ผีกและอบรม ทำไม้กวาดบ้าง และขายล็อตเตอรี ทางเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับ ตาแห้ว ที่มีความถนัดทางด้านเป่าแคน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ออกใบอนุญาตประจำตัว ไบวนิพก เป่าแคน จากนั้นต่อมาได้กลับมาเช่าห้องที่อำเภอกำแพงแสนเอาไว้เป็นที่หลับนอนได้ระยะหนึ่งซึ่งทำให้ตาแห้วรับภาระไม่ไหว อีกทั้งรายได้ที่ได้รับจากภาครัฐรวมแล้วเดือนละ 1,600 บาท ค่าเช่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ออกไปเป่าแคน หน้าห้างโลตัส กำแพงแสน และวันไหนที่มีตลาดนัดคุณวรรณ ตาแห้ว ก็จะไปเป่าเสียงแคนให้ประชาชนที่มาจับจ่าย เดินผ่านไปมา ยื่นเงิน แบ่งปันให้ตาแห้ว เอาไว้ใช้จ่าย ในการดำรงชีพ เพื่อที่จะได้มีแรงกำลังใจ ที่จะสู้ชีวิตต่อไป ถึงจะเป็นคนพิการ ชาชาติ อายุมาก แต่ใจตาแห้ว สู้มาทั้งชีวิต ต่อมา ตาแห้วได้ออกจากห้องเช่ามาหลบร้อน หลบฝน หลบหนาว ที่ในหมู่บ้านชุมชนพัฒนา ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด



จ.นครปฐม วอนสังคมช่วยเหลือตาแห้วอายุ 82 ปี แคมพิกรขาขาด รถสามล้อโยกก็ไม่ค่อยดีเวลาโยกไปข้างหน้า ล้อจะหันออก แพมเพิร์สก็ต่อต้องใช้เวลาขับถ่าย จะไหลออกมาเอง อันไม่อยู่ ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างมาก อีกทั้งขาปลอมก็ชำรุดใส่ไม่ได้ ทำให้การช่วยเหลือตัวเองลดลง อายุก็มาก แแรงก็ไม่ค่อยจะมี แต่ตาแห้ว ก็ยังสู้ไม่ท้อหากมีผู้ใจบุญต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือ ตาแห้ว อายุ 82 ปี ได้ที่ธนาคารกรุงไทย. สาขา กำแพงแสน 7260550171 หรือสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 083-4334372 นางสาว มาลา คงใจมั่น 107/2 ม.7 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม คนที่ช่วยและคอยดูแลตาแห้ว จากการสอบถามนางสาวมาลา คงใจมั่น อายุ 57 ปี เล่าว่า ตนเองได้ไปซื้อสิ่งของที่ห้างโลตัสกำแพงแสน และได้ยินเสียงแคนดังมา จะได้มองไปตามเสียงพบชายสูงอายุ นั่งอยู่บนสามล้อโยกสีฟ้า จึงได้เดินไปดูพร้อมทั้งตกใจจึงได้ถามว่าตาจ๋า ชันได้ไหม ในส่วนตาแห้ว บอกจำไม่ได้ จากนั้นนางสาวมาลา จึงได้ทำความถึงรุ่นพ่อ และแม่ของตน จนทำให้ตาแห้ว ร้องอ้อ บอกว่าจำได้ และทั้งสองสนทนากันไปมาจนรู้ว่าเป็นลูกพี่ ลูกน้องกัน นางสาวมาลาได้ให้เงิน ตาแห้วไว้ 200 บาทเอาไปซื้อของกิน ของใช้ นางสาวมาลา เห็นสีหน้าตาแห้วไม่ค่อยดีจึงถามว่าเป็นอะไรสูง และมีอาการปากสั่น และปน อยากกลับบ้านที่ไผ่หูช้าง จากนั้นนางสาวมาลา ได้อาสาขับรถพาตาแห้ว ไปที่บ้านเกิด ต.ไผ่หูช้าง ไปพบกับหลานชาย ซึ่งหลานก็ไม่ยอมพูดกับตาแห้ว จึงได้บอกว่า ตาแห้ว ป่วยมากอยากมาพักที่บ้านหลังนี้ สุดท้ายตาแห้วก็ผิดหวัง ไม่ได้พักบ้านหลังดังกล่าว ทำให้ตาแห้ว เสียใจและผิดหวังที่ไม่ได้พักที่ตรงนั้น ต่อมา นางสาวมาลา จึงตัดสินใจพาตาแห้ว กลับมาที่บ้านยาง หรือชุมชนบ้านยางพัฒนา มาพักที่

ศาลาไว้ก่อนที่จะหาที่อยู่เอาไว้ให้ตาแห้ว เอาไว้อาศัยหลับนอน หลบฝน หลบลมหนาว ซึ่งในช่วงนี้ตาแห้วเดินไปไหนไม่ได้เนื่องจากขาปลอมที่เคยสวมใส่หลุดออกและชำรุดมากไม่สามารถใช้งานได้ลำบากมาการถสามล้อโยกก็ชำรุดจะไปซื้อสิ่งของกินของใช้ก็ลำบากนางสาวมาลากล่าว (banmuang.co.th 1 ก.พ.64)

### บอร์ด สปสช. คุ่มครองเด็กมีปัญหาการได้ยิน เพิ่ม 2 สิทธิประโยชน์ใหม่เข้าถึงการรักษา



บอร์ด สปสช. คุ่มครองเด็กไทยที่มีปัญหาการได้ยิน เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ 2 รายการ ในปี 2564 “คัดกรองการได้ยินในทารกกลุ่มเสียง” “รายการอุปกรณ์ประสาทหูเทียม” ดูแลเข้าถึงการรักษา หนุนพัฒนาการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกลุ่มเสียง และการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วมีปัญหาหูหนวก ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและไม่สูญเสียโอกาสทางสังคม นายอนุทิน เปิดเผยว่า การได้ยินเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดและพัฒนาการ

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ทางภาษา โดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิต หากมีความผิดปกติทางการได้ยินจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งการพูด ภาษา การเข้าสังคม การเรียน ภาวะจิตใจ ความจำ พฤติกรรม อารมณ์ และการสูญเสียโอกาสทางสังคม จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานสถานการณ์ความผิดปกติทางการได้ยิน โดยในปี 2555 เป็นความพิการที่พบมากเป็นลำดับที่ 3 ของโลก ในประชากรโลก 7,000 ล้านคน พบความพิการทางการได้ยินมากถึง 360 ล้านคน หรือคิดเป็น 5.3% และในจำนวนนี้เป็นความพิการในเด็ก 9% โดยภาวะสูญเสียการได้ยินนี้เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ 40% ส่วนใหญ่เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม ส่วนอีก 60% เกิดจากสาเหตุที่ป้องกันได้ เช่น การติดเชื้อขณะอยู่ในครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดระหว่างคลอด ได้รับยาที่มีผลต่อหูชั้นใน ได้ยินเสียงดังเป็นเวลานาน เป็นต้น สำหรับประเทศไทย มีรายงานการศึกษาความชุกของการสูญเสียการได้ยินในประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 0.2 - 0.5 ขณะที่การศึกษาโครงการทะเบียนประสาทหูเทียมในเด็กแรกเกิดพบอัตราความพิการทางการได้ยิน 1.7 ต่อเด็กแรกเกิด 1,000 คน ในจำนวนนี้ 1 ใน 3 ยังเป็นผู้พิการทางการได้ยินระดับหูตึงรุนแรงถึงหูหนวก ดังนั้นเมื่อพิจารณาเด็กแรกเกิดทั้งประเทศ จากจำนวน 656,571 คน ในปี 2560 คาดประมาณการณ์ว่าจะมีเด็กหูหนวกจำนวน 328 คนต่อปี นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ความพิการทางการได้ยินที่เกิดกับเด็กไทยนี้ ในทางการแพทย์แก้ไขด้วยการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ซึ่งทางบอร์ด สปสช. ให้ความสำคัญต่อการดูแลเด็กไทยเพื่อให้มีพัฒนาการที่ดี ดังนั้นได้เห็นชอบบรรจุสิทธิประโยชน์ “รายการอุปกรณ์ประสาทหูเทียมชนิด Rechargeable” สำหรับการผ่าตัด

ฝังประสาทหูเทียมในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีที่มีระดับการได้ยิน 90 dB ขึ้นไป และไม่เคยมือภาษามือ คาดว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับการรักษาราว 33 คน โดยระหว่างนี้ สปสช. อยู่ระหว่างการต่อรองราคาค่าประสาทหูเทียมให้ต่ำกว่าชุดละ 600,000 บาท ขณะเดียวกันเพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ บอร์ด สปสช. ยังได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ 30,434 คน ประมาณการณ้ค่าใช้จ่ายไว้ 12.33 ล้านบาท ครอบคลุมการตรวจการได้ยิน 2 รายการ คือ 1. การตรวจคัดกรองด้วยการวัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน (OAE) โดยใช้เครื่องมือใช้วัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน เพื่อตรวจสอบการทำงานของเซลล์ประสาทว่าปกติหรือไม่ และ 2. การตรวจได้ยินระดับก้านสมองแบบคัดกรอง (A-ABR) เป็นการวัดคลื่นประสาทที่เกิดจากการตอบสนองด้วยเสียงกระตุ้น ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ใหม่ทั้ง 2 รายการนี้ เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 นี้ โดยสิ่งดีๆ ที่บอร์ด สปสช. มุ่งมั่นมอบให้กับประชาชน เป็นความคุ้มครองคุณภาพชีวิตเด็กไทยที่มีปัญหาการได้ยิน ให้ได้รับการรักษาแรกเริ่มตั้งแต่ในช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนำเด็กๆ เหล่านี้ไปสู่พัฒนาการที่ดีและจะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป (isranews.org 2 ก.พ.64)

## มูบาดาลา ปิโตรเลียม ให้ความช่วยเหลือเยาวชน ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด



ในปัจจุบันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแพร่หลายเท่าใดนัก ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นถึงหนึ่งในสามของความพิการแต่กำเนิดหลัก ๆ โดยเยาวชนที่ได้รับการตรวจโรคซ้ำ และได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเจ็บป่วย หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนากระทบการดำเนินชีวิตของทุกคนแล้วเยาวชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดต้องประสบความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะครอบครัวของเยาวชนเหล่านี้ต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล โดยถึงแม้ว่าโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจะสามารถรักษาได้ และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการพิการขึ้นได้ เยาวชนเหล่านี้ยังขาดแคลนความช่วยเหลือในการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงการให้ความสำคัญทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในหมู่เยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งประสบปัญหาเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท เมื่อปี 2547 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสซึ่ง

ต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะให้เงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือโครงการผ่าตัดเยาวชนผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้ ราเชด อัลบลูชี ประธานบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว ว่า “มูบาดาลา ปิโตรเลียมได้ให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อเราได้ทราบเรื่องเยาวชนผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เราจึงต้องการช่วยเหลืออนาคตของชาติเหล่านี้ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่เราได้เข้าไปดำเนินงานให้ดีขึ้น นอกเหนือจากการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียว” “โครงการนี้นอกจากจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจ และแสดงออกถึงทีมสปิริตของพนักงานของเราในการช่วยกัน ตกแต่งตุ๊กตา และถุงผ้าให้สวยงามแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้มีความเข้มแข็ง และต่อสู้กับโรคร้ายต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย” ราเชดกล่าวเพิ่มเติม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่องและบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเกิดการ พัฒนา อ ย า ง ย ิ่ง ย ี น ต อ ไป ใน อ น า ค ต (bangkokbiznews.com 3 ก.พ.64)

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

## ทุกข์ซ้ำสอง ตาเอี้ยง ทหารผ่านศึกขาพิการชาว กำแพงเพชร ถูกทวงเบี้ยผู้สูงอายุ 7 ปี



นายเอี้ยง นาคสิงห์ อายุ 67 ปี ชาว อ.ปางศิลาทอง จ. กำแพงเพชร แม้จะเป็นทหารผ่านศึก ขาพิการทั้ง 2 ข้าง แต่ด้วยฐานะที่ยากจน ทำให้ทุกวันนี้ “ตาเอี้ยง” ยังคงต้องช่วยภรรยารับจ้างตัดเศษมันสำปะหลังเพื่อหาเลี้ยง 2 ชีวิต “ตาเอี้ยง” เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุอีกหลายรายในขณะนี้ที่ถูกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย้อนหลังนานถึง 7 ปี เนื่องจากเจ้าหน้าที่เพิ่งพบว่ามีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน กับเงินช่วยเหลือขององค์กรทหารผ่านศึก จากกรณี “ตาเอี้ยง” พิการ จากการปฏิบัติหน้าที่ “ตาเอี้ยง” เล่าย้อนกลับไปช่วง ปี 2512 ขณะที่ประเทศไทย ยังคงเผชิญกับสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดน “ตาเอี้ยง” เข้ารับราชการเป็นพลทหาร สังกัดค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก และถูกส่งไปเป็นหน่วยลาดตระเวนที่สมรภูมิเขาค้อ จนปี 2513 “ตาเอี้ยง” ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งผลให้ขาทั้ง 2 ข้างพิการไม่สามารถเดินได้ ต่อมาจึงได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจังหวัดตาก เดือนละ 3,000 บาทกระทั่ง ปี 2556 เมื่ออายุครบ 60 ปี “ตาเอี้ยง” จึงเริ่มได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ จาก อบต.โพธิ์ทอง จ.กำแพงเพชร อีกเดือนละ 600 บาท จนปี 2561 กระทรวงมหาดไทยออกประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ จึง

ส่งผลให้ ปี 2563 “ตาเอี้ยง” ถูกทวงคืนเบี้ยผู้สูงอายุพร้อมดอกเบี้ยย้อนหลังนานถึง 7 ปี แม้จะยืนยันว่าไม่รู้หลักเกณฑ์การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อน แต่ด้วยกลัวว่าจะถูกฟ้องร้อง ทำให้สุดท้าย “ตาเอี้ยง” ยินยอมทำหนังสือสัญญาผ่อนชำระหนี้กับ อบต.โพธิ์ทอง ตั้งแต่ก่อนช่วงที่เกิดกระแสข่าวผู้สูงอายุหลายรายออกมาร้องเรียน โดยตามสัญญา เจ้าหน้าที่ตกลงให้นำเงินมาผ่อนชำระงวดแรก 10,320 บาท จากนั้นชำระเดือนละ 800 บาท อีกจำนวน 51 เดือน “ตาเอี้ยง” ตัดสินใจกู้ยืมเงินก่อนมาชำระงวดแรก ส่วนที่เหลือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ อบต. หักจากเงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่ได้รับเดือนละ 800 บาท ล่าสุดทีมข่าวตรวจสอบกับนายสิงหาญ มุ่งงาม นายก อบต.โพธิ์ทอง จังหวัดกำแพงเพชร ยืนยันว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ อบต. จำเป็นต้องดำเนินการทวงคืนเบี้ยผู้สูงอายุ ตามหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้ได้มีคำสั่งชะลอการทวงเงินแล้ว กรณี “ตาเอี้ยง” ยังเหลือยอดหนี้อีกกว่า 3 หมื่นบาท ซึ่ง อบต. อยู่ระหว่างประสานหาทางช่วยเหลือ เนื่องจาก “ตาเอี้ยง” มีฐานะยากจน ส่วนความคืบหน้าของกระทรวงมหาดไทย แม้ล่าสุดพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา จะออกมายืนยันว่า มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ชะลอการทวงคืนเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินซ้ำซ้อนไปก่อน แต่จนถึงนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติและทางออกทั้งการปรับแก้ระเบียบการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในอนาคต และกรณีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ถูกทวงเงินย้อนหลังโดยตัวเลขล่าสุด กระทรวงมหาดไทย พบผู้สูงอายุทั่วประเทศมีสิทธิซ้ำซ้อน 11,111 คน แบ่งเป็นส่วนที่ถูกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทวงคืนเงินไปแล้ว 4,052 คน และส่วนที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีกกว่า 1,700 คน(news.ch7.com 2 ก.พ.64)

คนมรความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

## ลือชเลี่ย มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักกีฬาวิลแชร์เทนนิส



นายจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ลือชเลี่ย จำกัด (มหาชน) มอบตาข่ายเทนนิสคุณภาพสูงให้แก่ นักกีฬาวิลแชร์เทนนิสสังกัด "โครงการลือชเลี่ย-เอเอสเอ็ม สปอร์ต ฮีโร่" เพื่อนำไปทดแทนของเดิมที่ชำรุด และใช้ฝึกซ้อมของนักกีฬาวิลแชร์เทนนิสให้บรรลุถึงเป้าหมายในการแข่งขันต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีรับมอบดังกล่าว ณ อาคารลือชเลี่ย คลองเตย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำหรับ "โครงการลือชเลี่ย-เอเอสเอ็ม สปอร์ต ฮีโร่" เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.ลือชเลี่ย และ บจ.รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ ที่มุ่งสนับสนุนให้นักกีฬาคณพิการได้มีโอกาสสร้างฝันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี โดยมี อาจารย์สุเมธ มุกดาพิทักษ์ เป็นผู้ดูแลนักกีฬาแบ่งตามชนิดกีฬาต่างๆ ได้แก่ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก บอคเซีย กรีฑาทั้งประเภทลู่วิ่งและลานกีฬา ลอนโบวล์ส กีฬาจักรยานคณพิการ และแฮนด์ไซเคิ้ล เป็นต้น ซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา บมจ.ลือชเลี่ย ได้รับ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ องค์กรสนับสนุนงานด้านคณพิการดีเยี่ยม ประจำปี 2563 ในงานวันคณพิการสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมี นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัล ตอกย้ำภาพความมุ่งมั่นตั้งใจสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณพิการ ให้เข้าถึงโอกาสในการทำงาน และมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย. (ryt9.com 3 ก.พ.64)

## กสศ. ร่วมสร้างพลังโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้พิการ รุ่น 2



วันนี้ (3 ก.พ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร อนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กล่าวว่าการเปิดโอกาสสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (พิการ) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากฐานความเชื่อที่ว่า การจะพัฒนาประเทศได้ จำเป็นต้องใช้กำลังคนสายอาชีพศึกษาจำนวนมาก และจะต้องมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนทุกกลุ่ม ให้ได้ขีดความสามารถในตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยการศึกษา และภารกิจของ กองทุนเพื่อความเสมอภาค

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ทางการศึกษา (กสศ.) คือการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะในด้านการมอบโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างประสิทธิภาพของครูและสถาบันการศึกษา ดังนั้น หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญ คือการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ (พิการ) ที่ยังขาดโอกาสทาง หรือแม้มีโอกาสเข้าถึงได้ ก็ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน และโอกาสในการมีงานทำ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิต “การที่ กสศ. ได้เปิดให้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รองรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (พิการ) ซึ่งในปีนี้เป็น รุ่นที่ 2 จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสทัดเทียมกับคนอื่นในสังคม การจะสร้างบุคลากรสายอาชีพที่มีคุณภาพได้นั้น จะต้องอาศัยการดูแลจากสถานศึกษา เพื่อสร้างความพร้อม สนับสนุนให้มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้หลังจบการศึกษา ตรงนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็น การสร้างความพิเศษให้เป็นพลัง ซึ่ง กสศ. จำเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันที่มีความพร้อมในการดูแลนักเรียนกลุ่มนี้จริง ๆ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร กล่าว ขณะที่ น.ส.ธันวิธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการศึกษา กสศ. กล่าวว่า กสศ. ได้ดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้แก่เยาวชนที่มาจากครัวเรือนที่ยากลำบากและเยาวชนที่ด้อยโอกาส โดยในกลุ่มของกลุ่มเยาวชนพิการ นั้นจากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 (Nation Statistics, 2018) พบว่ามีบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเพียง 1 ใน 3 ที่ได้เข้ารับการศึกษานี้ ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด ส่วนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในวัยทำงาน ช่วงอายุ 18-59 ปี ไม่มีงานทำถึงร้อยละ 59 เพื่อพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษาสายอาชีพให้เยาวชนผู้พิการ ตั้งแต่ปี 2563 กสศ. จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่องจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล จ.นครปฐม , วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ , วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี , วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้พิการ และพัฒนารูปแบบ (Model) การจัดการศึกษาที่จะตอบโจทย์ด้านการดูแลความเป็นอยู่ การพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาตามศักยภาพรายบุคคล และการทำงานกับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการมีงานทำ หลังเรียนจบ น.ส.ธันวิธิดา กล่าวอีกว่า โดยในปี กสศ. ขอเชิญชวนสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับ ปวส. ยื่นข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และจะจัดให้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพภายใต้งบประมาณที่สนับสนุนได้อย่างมีส่วนร่วม โดยมีเกณฑ์พิจารณาตามกรอบคุณภาพ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความพร้อมความเชื่อมั่นในคุณภาพสาขาหลักสูตร โอกาสการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund ประสบการณ์การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ผลการผลิตนักศึกษาที่ได้รับ การจ้างงานเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 2.การจัดแนะแนวและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้พิการ 3.วิธีการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

โปร่งใสและเป็นธรรม 4.ระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลา 5. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามสาขาวิชา นำไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ 6.การส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษา เช่น การทำความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น น.ส. ธันว์ธิดา กล่าวต่อว่า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงฯ เป็นทุนแผ่นดินที่เ้าบประมาณทุนการศึกษาแก่เยาวชน และงบประมาณสนับสนุนคุณภาพการทำงานทั้ง 6 ด้านของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพที่มีประสิทธิภาพเสนอต่อภาคนโยบายต่อไป ภายใต้แนวคิดหลัก คือ สร้าง 'ความพิเศษ' เป็น 'พลัง' ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของระบบการศึกษานำไปสู่การมีงานและชีวิตที่ดีของเยาวชนผู้พิการ “โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่งกลไกช่วยพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีโอกาสทางการศึกษาได้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และจะพัฒนาให้ผู้เรียนจนสำเร็จการศึกษา และมีงานทำ ผ่านแรงสนับสนุนของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับสถานศึกษาที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ <https://eefinnovet-special.com/>ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ” น.ส.ธันว์ธิดา กล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิสศา ตันติเฉลิม หัวหน้าชุดโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ รุ่นที่ 1 ได้ดำเนินมาแล้ว 8 เดือน ซึ่งพบว่ามีสิ่งที่น่าสนใจหลายประการ ที่ทำให้เชื่อได้ว่า ทุกภาคส่วนสามารถร่วมมือกันสร้างความพิเศษให้เป็นพลังได้จริง จาก 8 เดือนที่ผ่านมาเราได้พบกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง เพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องรับภาระในการดูแล เยาวชนหลากหลายกลุ่มที่มีทางเลือกหรือมีที่มาแตกต่างกัน เรามองว่าความพิเศษที่มีอยู่ในตัวของทุกคนนั้นสามารถพัฒนาศักยภาพไปได้ถึงจุดสูงสุดโดยสถานศึกษาและทุกคนในสังคม โดยเฉพาะสถานประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่าย ที่จะเป็นผู้เปิดประตูการศึกษา และนำพาเยาวชนกลุ่มนี้ไปสู่การพึ่งพาตัวเองได้ “สถานศึกษาสายอาชีพก็มีต้นทุนที่ดี มีความยืดหยุ่น ความพร้อม และมีใจรักที่จะดึงศักยภาพของพวกเขาออกมา ไม่ว่าจะแต่ละคนจะมาด้วยความไม่พร้อมในด้านใดก็ตาม อีกส่วนหนึ่งคือระบบของวิทยาลัยที่มีการประสานเชื่อมโยงกับสถานประกอบการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานจริง ซึ่งสิ่งที่เราจะหนุนเสริมเพิ่มเติมคือเรื่องของหลักสูตร และการติดตามว่าสถานศึกษาและสถานประกอบการทำงานร่วมกันอย่างไร สำหรับสิ่งที่เราอยากเห็นในปีถัดไป คือการที่สถาบันที่มีความพร้อมเข้ามาเป็นเครือข่ายในโครงการของเราเพิ่มขึ้น เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด และสร้างโอกาสดี ๆ ให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิสศา ตันติเฉลิม กล่าว (mgronline.com 3 ก.พ.64)

## สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบ การขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด



นางสาววิมล พล  
ประสิทธิ์ นักวิชาการ  
แรงงาน ชำนาญ  
การ พร้อมด้วย นายโศภ  
วินท์ เส้นฤทธิ์ นักวิชาการ

แรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบ  
การขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 บริษัท ไปรษณีย์  
ไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง  
ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นขอใช้สิทธิกับ สจก.  
9 โดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คน  
พิการ จำนวน 1 ราย คือ นางบงกชชวง อ่อนน้อม โดยมี  
ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรัง สำหรับมาตรา 35 ทางเลือก  
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ  
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ  
เงื่อนไข สามารถเลือกดำเนินการได้ 7 วิธี คือ 1.การให้  
สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.จัดจ้าง  
เหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.  
ฝึกงาน 5.จัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.  
ล่ามภาษามือ และ 7.ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คน  
พิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้ บทบาทของกรมการจัดหา  
งาน คือ การให้บริการจัดหางานแก่คนพิการ รับแจ้งการขอ  
ใช้สิทธิตามมาตรา 35 จากสถานประกอบการ หรือ  
หน่วยงานของรัฐคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ พิจารณา  
คำขอและตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย  
กำหนด (มูลค่า สิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย) ซึ่งสามารถ  
ยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ได้ที่ สำนักงานจัดหางาน

จังหวัดทั่วประเทศ และหลักเกณฑ์การพิจารณาตาม  
มาตรา 35 มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่  
กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด การทำสัญญาของทั้ง  
สองฝ่ายเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ขัดต่อ  
พระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครอง  
คนงาน พุทธศักราช 2528 และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้  
สิทธิต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากคนพิการเสียชีวิต สิทธินั้นถือ  
เป็นการสิ้นสุด(thainews.prd.go.th 3 ก.พ.64)

## บิกินิดน้อย นำทัพนักกีฬาพาราไทย 70 ชีวิต บริจาคโลหิต



บิกินิดน้อย นำทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยร่วม  
โครงการนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยร่วมใจบริจาคโลหิต  
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการช่วยเหลือสังคม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 บิกินิด  
น้อย - นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการ  
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับนายชูเกียรติ สิงห์สูง  
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย นำนักกีฬาคน  
พิการทีมชาติไทย จำนวน 70 คนจาก 9 ชนิดกีฬา บริจาค  
โลหิตในโครงการนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยร่วมใจ  
บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2564 ที่  
สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด



สหภาพชาติไทย โดยมีนางณัฐฐินีภรณ์ จันทระโณทัย นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา และนักเทคนิคการแพทย์หญิง ศิริลักษณ์ เพ็ญขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี กล่าวว่า คณะกรรมการพาราลิมปิกของไทยได้เริ่มรณรงค์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยมาบริจาคโลหิตมากกว่าสิบปีแล้ว ซึ่งนักกีฬาคนพิการที่มาในครั้งนี้นี้ มีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะยังอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆ รวมถึงพาราลิมปิกเกมส์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สุขภาพร่างกายของทุกคนจึงแข็งแรงสมบูรณ์ไม่แพ้คนปกติ โดยนักกีฬาทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำให้อสังคัมได้ประจักษ์ถึงความปรารถนาดี สามารถมาร่วมกันช่วยเหลือสังคัมได้ด้วยการบริจาคโลหิต และยังหวังว่าจะเป็น การช่วยเหลือประชาชนทั่วไปมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นายหาญฤชย์ เนตศิริ เจ้าของเหรียญเงินยิงธนู พาราลิมปิกเกมส์ 2016 ที่บราซิล กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่มาร่วมบริจาคโลหิต ตอนแรกก็รู้สึกกังวล เพราะไม่แน่ใจว่าร่างกายจะสมบูรณ์พอหรือไม่ แต่หลังจากทราบผลการตรวจสุขภาพ และสามารถบริจาคได้ ก็รู้สึกยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคัม และจะตั้งใจว่าจะมาบริจาคโลหิตทุกปี” นอกจากนี้ นายชฎาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา ก็ได้้นำเจ้าหน้าที่กว่า 20 คนมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย สำหรับนักกีฬาทั้ง 70 คนมาจาก 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด กรีฑา ยิงปืน ว่ายน้ำ เรือพาย วอลเลย์บอลนั่ง ยิงธนู ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาที่เก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมร่วมแข่งขันในกีฬาระดับ

นานาชาติ ต่างๆ ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา และ ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สระบุรี (khaosod.co.th 4 ก.พ.64)

### สอศ.เร่งหาแนวทางเพิ่มสนับสนุนผู้พิการ และเด็กพิเศษเรียนอาชีวศึกษา



ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของคนพิการ ซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่มีความบกพร่อง หรือความพิการ และพิการซ้ำซ้อน ต้องใช้ความอดทน และความพยายามเป็นอย่างมาก ในการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2564 สอศ.จึงเตรียมการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ต่อไป **ดร.อรรถพลกล่าวต่อว่า** ในส่วนของการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ ที่ สอศ. ได้เตรียมหารือ จะประกอบด้วย 3 กลุ่มรายการ ได้แก่ 1.กลุ่มรายการค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนล่ามภาษามือ หรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผลิต

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

สื่อการสอน ฯลฯ 2. กลุ่มรายการค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาและ 3.กลุ่มรายการสวัสดิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักผู้เรียน และค่าพี่เลี้ยงดูแลหอพักสำหรับผู้เรียนประจำซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาหาและจัดทำข้อสรุปเพื่อนำเสนอของบประมาณการสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไปซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้พิการและเด็กพิเศษให้ได้เรียนได้เข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาในสายอาชีพตามที่ต้องการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา (matichon.co.th 4 ก.พ.64)

### ทัพกรีฑาคนพิการบุกดูไบ ล็อคเป้าตัว 3 ใบ ไปพาราลิมปิกเกมส์



สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ชุดที่ 2 ออกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติ รายการ ดูไบ 2021 เวิลด์ พารา แอธเลติก กรังด์ปรีซ์ แมตซ์ควอลิฟายไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ลำดับสุดท้าย ที่มหานครดูไบ ประเทศสหรัฐเอมิเรสต์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 6-

14 ก.พ.นี้ สำหรับคณะนักกีฬากรีฑาคนพิการไทยกว่า 40 ชีวิต ในชุดที่ 2 ออกเดินทางไปยังกรุงดูไบ จุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงดึกของวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา ด้วยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK385 โดยก่อนออกเดินทาง นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมกีฬากรีฑาคนพิการไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายไมตรี คงเรือง เลขานุการและประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบโอวาทกับคณะนักกีฬาด้วย นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมกีฬากรีฑาคนพิการไทยฯ เปิดเผยว่า สำหรับทีมชุดนี้เก็บตัวมาปีกว่า ยอมรับว่าการที่นักกีฬาฝึกซ้อม แต่ไม่ได้ลงแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ก็ทำให้สมรรถนะและขีดความสามารถของนักกีฬาถดถอยและลดลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม สมาคมพยายามจัดแมตซ์ระดับประเทศไทยให้นักกีฬาได้มีโอกาสลงไปยืดเส้นยืดสายกัน ก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมชุดนี้ที่มีทั้งนักกีฬาหน้าเก่าและหน้าใหม่ จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ และคว้าโควตาไปรอบสุดท้ายอีกอย่างน้อย 3 ที่นั่งเพิ่มให้เราได้ ด้าน จ่าอากาศเอก เทวฤทธิ์ จันทะพันธ์ ผู้ฝึกสอนกรีฑาคนพิการ เปิดเผยว่า แมตซ์นี้ถือเป็นแมตซ์ควอลิฟายสนามสุดท้าย ซึ่งก็จะมีนักกีฬากรีฑาคนพิการจากทั่วโลกเดินทางมาแข่งขันสำหรับเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิด-19 เรามีการเอกสารรับรองการตรวจโควิด-19 จากไทยไป พอไปถึงก็จะมีกรตรวจเชื้อที่สนามบินทันที หลังจากนั้นก็จะให้เราเดินทางเข้าไปอยู่ในโรงแรม 24 ชม. เพื่อรอผล ซึ่งใครที่มีผลตรวจเป็นลบก็จะสามารถเดินทางไปยังที่พักและฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันได้ ซึ่งในช่วงการแข่งขันก็จะมีกรตรวจโควิด

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

อยู่ตลอด ส่วนนักกีฬาที่จะเดินทางมาไปได้เพียงสนามแข่งขันกับโรงแรมเท่านั้น "ส่วนความคาดหวัง มองว่าจากความสามารถและสถิติของแต่ละราย นักกีฬากีฬาคนพิการของเราอย่าง อังคาร ชะนะบุญ เจ้าของเหรียญทองกระโดดสูง ในศึกเอเชียนพาราเกมส์ 2018 ที่อินโดนีเซีย รวมถึง กันตินันท์ คุ่มพงศ์, ศักดิ์ชัย ยิ้มบ้านช้าง และ ภัคจิราพร กำกัน ทำสถิติอยู่ในเกณฑ์ที่ได้ลุ้น และก็มีโอกาสสูงที่จะคว้าโควตาจากการแข่งขันในครั้งนี้" ด้าน อังคาร ชะนะบุญ พี่ใหญ่ของทีมกรีฑาคนพิการไทย เปิดใจว่า ไม่ได้รู้สึกกดดันกับการแข่งขันรายการนี้ การไปแข่งขันแมตช์นี้ ตนก็ตั้งใจจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ ก็เชื่อว่าประสบการณ์จากการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ รวมถึงเคยผ่านพาราลิมปิกเกมส์มาแล้ว จะช่วยให้ตนประคองตัว เก็บสถิติ และคว้าโควตาจากการแข่งขันในรอบคัดเลือกครั้งนี้ได้ ขณะที่ ภัคจิราพร กำกัน ซึ่งจะลงแข่งขันในรายการวิ่ง 100 และ 200 ม. และทีมผลัด เผยว่า ตอนนี้พร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เพราะช่วงที่ผ่านมา ก็ยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ ตั้งเป้าว่า 100 ม. กับ วิ่งผลัดผสม น่าจะมีลุ้น ก็ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ลุ้นไปพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งแรกในชีวิตให้ได้ ส่วนศักดิ์ชัย ยิ้มบ้านช้าง ซึ่งจะลงควอลิฟายในรายการวีลแชร์ฟุ้งแหลน เผยว่า ตอนนี้พร้อมเต็มร้อย สถิติที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ที่ได้ลุ้น และติดอยู่ในระดับท็อปเทนของโลกอยู่ ก็เชื่อว่าหากลงไปเล่นได้อย่างที่ซ้อมมา ก็มีโอกาที่จะเป็น 1 ใน 8 ของการแข่งขัน ได้สิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมส์สมัย 3(siamsport.co.th 6 ก.พ.64)

## กทม.เตรียมปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 อำนวยความสะดวกผู้พิการและรองรับการ ประชุมเอเปคปี 2565



พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการโยธา กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือรายงานแนวทางการดำเนินโครงการฟุตบอลต้นแบบ โดยนำร่องปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 ช่วงแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการเดินทาง การค้าและการท่องเที่ยว จากการสำรวจสภาพพื้นที่ทางเท้าในปัจจุบันพบว่า พื้นที่ฟุตบอลบางจุดคับแคบ ทางไม่เรียบ ไม่เป็นระดับเดียวกัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการสัญจรสำหรับผู้พิการ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับในขณะนี้ มีจำนวนนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้สัญจรในพื้นที่น้อย เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงกำหนดดำเนินการปรับปรุงในช่วงเวลานี้ เพื่อรองรับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ด้วย สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับปรุง ความยาวประมาณ 2,020 เมตรทั้งไปและกลับ ซึ่งจะจัดระเบียบ STREET FURNITURE ทั้งหมด

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ที่อยู่บนทางเท้า ปรับปรุงคันทันและผิวทางเท้า จัดทำทางลาดคนพิการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงและจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นผิวทางเท้า อย่างไรก็ตามการปรับปรุงดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องหารูปแบบของโครงการก่อน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกัน(thainews.prd.go.th 8 ก.พ.64)

### เร่งแก้ปัญหาจ้างงาน 46 อดีตนักกีฬาคนพิการ "บ.เอส แอนด์ พีฯ"



ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน ร่วมหารือผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เพื่อขอคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงาน นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานร่วมหารือ ผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อขอคำแนะนำและปรึกษา เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจ้างงาน นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย 46 คนของบ.เอส แอนด์ พีฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรัชย์ ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เข้าประชุมหารือผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อขอคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงาน นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ของบริษัท เอส

แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ที่มีการจ้างงานนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ที่อยู่ในสังกัดของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี แต่เนื่องจากในปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบตามภาวะเศรษฐกิจในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จึงมีความประสงค์ขอปรับลดการจ้างงานนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย จากเดิมในปี 2563 มีการจ้างงานอยู่ที่ จำนวน 63 คน เหลือเพียง จำนวน 46 คน แต่ได้รับการคัดค้านจาก สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 3 ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยวินิจฉัยว่าการจ้างงานนักกีฬาคนพิการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ว่าด้วยเรื่องของนิยามการจ้างงาน ส่งผลทั้ง 46 คน ต้องตกงานและได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะจ้างงานนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ทั้ง 46 คน และการที่สมาคมกีฬาฯ เข้าพบในครั้งนี้เพื่อขอความช่วยเหลือและหาทางออก ให้มีการจ้างงานนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ว่าด้วยเรื่องของนิยามการจ้างงาน และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับนักกีฬาคนพิการ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน(thansettakij.com 9 ก.พ. 64)

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

## ของบฯ อุ้มคนพิการเรียนสายอาชีพ



ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของคนพิการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่มีความบกพร่อง หรือความพิการ และพิการซ้ำซ้อน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องใช้ความอดทน และความพยายามเป็นอย่างมากในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ได้สนับสนุนช่วยเหลือ โดยการให้เงินอุดหนุนสำหรับคนพิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2564 สอศ.จึงได้เตรียมสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการเพื่อให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อไป เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในอนาคตด้วย รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า สำหรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการที่ สอศ.ได้เตรียมการไว้ นั้น ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายการ ได้แก่ 1.กลุ่มรายการค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนล่ามภาษามือ หรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 2.กลุ่มรายการค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน และนักศึกษา และ 3.กลุ่มรายการสวัสดิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักผู้เรียน

และค่าพี่เลี้ยงดูแลหอพักสำหรับผู้เรียนประจำ ซึ่งขณะนี้ สอศ.อยู่ในระหว่างการพิจารณาหาและจัดทำข้อสรุปเพื่อนำเสนอของบประมาณเพิ่มเติม ซึ่ง สอศ.พร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและเด็กพิเศษให้ได้เรียนได้ เข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาในสายอาชีพ ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา. (ไทยรัฐออนไลน์ 6 ก.พ.64)

## คลังขงกรม.อนุมัติใช้เงินกู้ ช่วยกลุ่มพิเศษ"เราชนะ"



คลังขงกรม.อนุมัติใช้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มพิเศษเพื่อร่วมโครงการ"เราชนะ"พร้อมเปิดรับลงทะเบียนผ่านสาขากรุงไทยเริ่ม15 ก.พ.นี้ ส่วนผู้ที่ขอทบทวนสิทธิไม่ผ่านการคุณสมบัติเรื่องเงินได้ ให้ยื่นภาษีผ่านออนไลน์ภายใน 7 วันนับจากวันที่ขอทบทวนสิทธิ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ (โครงการฯ) สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึง

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ตโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทูพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ เป็นต้น โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว สำหรับประชาชนในกลุ่มดังกล่าวขณะนี้ อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยในเบื้องต้นประชาชนกลุ่มดังกล่าว ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด (Smart Card) ไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ทั้งนี้ ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ์จะได้รับวงเงินสิทธิ์สนับสนุนเป็นรายสัปดาห์ จำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อ

เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ และผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยวงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ [www.เราชนะ.com](http://www.เราชนะ.com) แล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ [www.เราชนะ.com](http://www.เราชนะ.com) ได้ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ที่ผ่านมากกระทรวงการคลังพบว่า มีประชาชนหรือร้านค้าที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว หากตรวจสอบพบว่า มีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้าตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที รวมถึงระงับการใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ด้วย และจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนนักศึกษาอิสระของตนเอง และขอให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถแจ้งเบาะแสรวมถึง ส่งหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการฯ ถึง “คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องราวเรียนสำหรับโครงการฯ” ทางไปรษณีย์มาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(bangkokbiznews.com 11 ก.พ.64)

### จ.สกลนคร ส่งเสริมการแปรรูป “หมาน้อย” สร้างนวัตกรรมพัฒนาอาชีพผู้พิการอย่างยั่งยืน



ที่ชมรมผู้ปกครองบุคคล อ.อ.ท.ส.ต.ก.จ.หว.ด.สกลนคร บ้านนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร นางไทยวัน ชุมภูทอง ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนหมาน้อยไม่ด้อยค่า (กรุงเขมา) โดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการอ.ท.ส.ต.ก. เข้าร่วมฝึกอบรม นางไทยวัน ชุมภูทอง ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการชุมชนหมาน้อยไม่ด้อยค่า จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมาน้อย ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายในครัวเรือน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มผู้พิการ โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้พิการทางอ.ท.ส.ต.ก. ที่ต้องดูแลผู้

พิการอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้ การสร้างรายได้โดยอาศัยพื้นที่ในบริเวณบ้านปลูกหมาน้อย หรือ “กรุงเขมา” จะช่วยให้มีรายได้และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ ความรักในครอบครัวอีกด้วย โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ. กฤษชญา เหมะธูลิน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นวิทยากรฝึกอบรม นวัตกรรม การแปรรูปอาหาร ได้แก่ ลาบกรุงเขมา กุ้งสำเร็จรูป และ เยลลี่ผักข้าว วุ้นใบเขมา(thainews.prd.go.th 10 ก.พ.64)

### โซเซียลแห่ชื่นชม ร้านท่อรถยนต์ ช่วยซ่อมท่อมอไซค์ให้ชายพิการไม่คิดตั้ง



คนปกติทั่วไป จะไม่รู้สึกรู้ว่าตัวเองว่าตัวเองนั้นขาดหรือด้อยค่าและไม่มี

ความหมายในสังคม แต่สำหรับคนพิการเรื่องของการใช้ชีวิตของหลายๆคนย่อมไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป เพราะด้วยความพิการที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันทำให้เรื่องต่างๆ ในชีวิตของคนพิการค่อนข้างลำบาก การที่เราเป็นคนปกติหากมีโอกาสก็ควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือเผื่อแผ่ เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อย่างกรณีนี้บนโลกโซเซียลที่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ โหน่ง เฮดเดอร์ เทอร์โบ พัทยา ได้โพสต์ภาพชายพิการรายหนึ่งกับรถมอไซค์พ่วงข้าง ลงในเพจ พัทยาทอล์ค พร้อมระบุว่า...ทำดีไม่ต้องอายุใครคบ ถ้านำไปร้านมอไซค์เค้าคงให้เปลี่ยนท่อเลย ก็คงจะเป็นพัน จริงๆมันก็ซ่อมไม่ได้แล้ว เพราะท่อผุขาดครึ่งมา แต่ถ้าเราไม่ช่วยซ่อม แกก้คงไม่มีรถ

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ใช้ ช่วยๆ กันไป ผมไม่เอาตังค์บับ อย่างน้อยก็ให้น้ำเอาเงินนี้ไว้ใช้จ่ายในวันต่อๆ ไปครับ(springnews.co.th 15 ก.พ.64)

## วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ให้โอกาสกับเด็กพิการเข้าเรียน



วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรุณี เต็งสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นางเยาวภา พรรณโนภาค นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์พิการคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ และนางสุภาภรณ์ นุมา นิต ประธานสมาคมพิการทุกประเภทจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าติดตามผลการเรียนของเด็กพิการ ที่ต้องการเข้าเรียนในสายอาชีพ ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ตามโครงการ รับเด็กที่พิการเข้าศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสายอาชีพในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางกฤษมา ชันกสิกรรม รองผู้อำนวยการ และนางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรี หัวหน้างานแนะแนว ให้การต้อนรับ นำเข้าตรวจเยี่ยม สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครสวรรค์ ในขณะนี้ มี 3 คน ได้แก่ นายซี (นามสมมติ) เป็นนักศึกษา ระดับ ปวส. 1 สาขา ดิจิทัลมีเดีย พิการทางร่างกายเนื่องจากประสบอุบัติเหตุตอนเรียน ปวช. 1 - นายเอส (นามสมมติ) ระดับ ปวส. 2 สาขามัลติมีเดีย พิการทางสายตา และ นายเอ (นามสมมติ) นักศึกษามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) ปวส. 2 สาขาวิจิตรศิลป์ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ จะให้บุตร หลานพิการที่กำลังจะจบ ม. 3 และ ม. 6 ที่จะ เข้าเรียน สายอาชีพสามารถติดต่อสอบถาม และสมัคร ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการbanmuang.co.th 9 ก.พ.64)

**คำสอนพ่อ**

**ต้องมีความสุจริต.**

'คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง  
ชอบแต่ makkelijk ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์  
ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้  
ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงาน  
สำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ'

พระบรมราโชวาทใน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด



## เชิญคนพิการสมัครงาน

**บริษัท ลูฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)**  
 จำกัด ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 999 อาคารคอนคอร์ดส เอ 4-091A หมู่ 1 ตำบลบางนา-ตราด กม.15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 **รับตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงสำนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา** รายละเอียดงาน ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในสำนักงาน เดินเอกสารและติดต่อประสานงาน งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย **คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ หรือการได้ยิน** เพศชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 / ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน และสื่อสารประสานงานได้ ค่าตอบแทน 9,000 – 13,000 บาท **ติดต่อ...คุณภัทรร ภูวนารณุรักษ์** โทรศัพท์ 02-1343079 [lstcareers@lst-thai.com](mailto:lstcareers@lst-thai.com)

**บริษัท วิทวิ จำกัด** ที่อยู่ ชั้น 2 เลขที่ 22 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนน เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 **รับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา** รายละเอียดงาน งานด้านธุรการเอกสารต่างๆ ในแผนก งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย **คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้** เพศชาย/หญิง อายุ 23-27 ปี วุฒิกศักราระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต เงินโบนัส สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ฯลฯ **ติดต่อ...คุณเบนซ์** โทร 098-2860850 อีเมล [awiihr88@gmail.com](mailto:awiihr88@gmail.com)

**บริษัท จีนไท จิรวน (ประเทศไทย) จำกัด** ที่อยู่ 7 ซอยรามคำแหง 81/1 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 **รับตำแหน่งพนักงานคนพิการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา** **คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว** เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุและการศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ทูนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้ยืม

ทุนการศึกษาบุตร โบนัส เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ **ติดต่อ...คุณไพริน** โทร 085-5552864 [pairin@jintaijewelry.com](mailto:pairin@jintaijewelry.com)

**โรงพยาบาลซีจีเอส** ที่อยู่ 290 ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 **รับตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา** รายละเอียดงาน ทำงานเอกสาร งานตามที่ได้รับมอบหมาย **คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถเดินได้** เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาไทย/อังกฤษได้ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต ค่างานล่วงเวลา โบนัสตามผลงาน ค่ารักษาพยาบาลพนักงานฯลฯ **ต่อ...คุณวรรรัตน์ รอดมณี** โทร 02-5528777 ต่อ 1351 [cgh56.hrd@gmail.com](mailto:cgh56.hrd@gmail.com)

**โรงงานเภสัชกรรม เกร็ทเตอร์ฟาร์มา** ที่อยู่ 55/2 หมู่ที่ 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 **รับตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา** รายละเอียดงาน ตามความเหมาะสมกับลักษณะของผู้พิการ **คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้** เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิกศักราระดับ สวัสดิการ เบี้ยขยัน , โบนัส , ซ้ำยาสวัสดิการ, ค่าจ้างชีพ ,เงินช่วยเหลือมาปนกิจ/งานแต่ง/เจ็บป่วย **ติดต่อ...คุณอัญญา** 02-8002971 แฟกซ์ 02-8002971#120 [ansaya@greaterpharma.com](mailto:ansaya@greaterpharma.com)

**บริษัท อีซี ฟินเทค จำกัด** ที่อยู่ 60 ซอยรัตนานิเบศร์ 28 แยก 2 ถนนรัตนานิเบศร์ ตำบล บางกะสอบ อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11100 **รับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา** รายละเอียดงาน รับแจ้งปัญหาจากช่องทางโทรศัพท์และตอบข้อซักถามของลูกค้า แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ให้ข้อมูลของบริษัทได้ถูกต้อง สรุปรายงานปัญหาและวิธีแก้ไขเบื้องต้นมาในแต่ละวัน **คุณสมบัติ คนพิการที่ปฏิบัติงานได้** เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

การศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี สวัสดิการ ประกันสังคม  
ค่าทำงานล่วงเวลา ตามข้อตกลงของบริษัท ฯลฯ **ติดต่อ...**  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 063-4895231, 094-5127262,  
094-3382484 easyfintechcompany@gmail.com

**บริษัท รอยัลเทค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด**  
ที่อยู่ 350 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 **รับตำแหน่ง IT Support**  
**จำนวน 1 อัตรา** สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร  
เขตลาดพร้าว, เขตห้วยขวาง, เขตวังทองหลาง, เขตบาง  
กะปิ รายละเอียดงาน ดูแลระบบเครือข่ายทั้งหมดของบริษัท  
สำนักงานใหญ่/สาขา/คลังสินค้า พัฒนาและดูแล  
ระบบ Web Sever Intranet/Internet /Mail Sever ให้  
คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายแก่ผู้  
บริหารและพนักงาน แก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่อง  
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทั้ง Hardware/Software  
**คุณสมบัติ คนพิการที่ปฏิบัติงานได้** เพศชาย/หญิง อายุ  
22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สวัสดิการ  
ประกันสังคม ประกันชีวิต ค่าตอบแทนพิเศษ เงินโบนัส  
ตามข้อตกลงของบริษัท **ติดต่อ.** 0-2934-4790 ต่อ 501  
monrudee.a@royaltec.com

**บริษัท เอส.เค.ออดีเพนท์ จำกัด** ที่อยู่ 72-  
72/1 ซ.เจริญพัฒนา 6 เขตคลองสามวา จังหวัด  
กรุงเทพมหานคร 10510 **รับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ**  
**จำนวน 1 อัตรา** รายละเอียดงาน บันทึกข้อมูล คีย์ข้อมูล  
และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง **คุณสมบัติ คนพิการที่**  
**ปฏิบัติงานได้** เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ  
การศึกษา สวัสดิการ ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่าข้าวพนักงาน  
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน ชุดฟอร์ม ตรวจสุขภาพ  
ประจำปี โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ **ติดต่อ**  
...คุณสุทธิศักดิ์ ทัดเทียม โทรศัพท์ 080-2819899 อีเมลล์  
Suttisak.skgroup@gmail.com

### คนพิการต้องการทำงาน

**นางสาวนงคันทุช ทุมทอง** อายุ 40 ปี  
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พิกัดทางด้านร่างกาย  
สามารถเดินได้ (ใช้ไม้ค้ำยัน) ต้องการงานตามความ  
เหมาะสมในเขตพื้นที่นครราชสีมา หรือที่ทำงานที่มีที่  
พักให้ มีประสบการณ์การทำงานด้านโอเปอเรเตอร์  
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีสื่อสารภาษาอังกฤษได้  
**ติดต่อ.** 096-7490096nongnuchtumthong@gmail.com

**นายอดิวัชร สุระไพโรสณท์** อายุ 25 ปี  
วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 พิกัดทางด้าน  
ร่างกาย-เดินได้ (มือซ้ายทำงานไม่ได้) ต้องการงาน  
ด้านบัญชี การเงิน หรืองานคอมพิวเตอร์ ใกล้เคียง  
รถไฟฟ้า สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้ดี มี  
ทักษะการพูดที่ดี **ติดต่อ...**โทรศัพท์ 095-1681898 หรือ  
อีเมลล์ ply\_star9@hotmail.com

**นางสาวสุวลี ขานฉนวน** อายุ 35 ปี  
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
พิกัดทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ ต้องการงาน  
พนักงาน รับ-ส่ง เอกสาร ในเขตพื้นที่นนทบุรีและ  
ปริมณฑล ต่อ 092-2587742 peebow10@hotmail.com

**นายสุพจน์ จุฬพิทักษ์** อายุ 40 ปี วุฒิการศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิกัดทางด้านร่างกาย สามารถ  
เดินได้ ต้องการงานทางด้านคีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์  
หรืองานตามความเหมาะสม **ติดต่อ...**โทรศัพท์  
0909786811 หรือ อีเมลล์ iam\_kakaman@hotmail.co.th

**นางสาวเจริญพร บุญฤทธิ์** อายุ 50 ปี  
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิกัดทางการได้  
ยิน (หูหนวก) ต้องการงานเกี่ยวกับอาหารหรือ  
เครื่องดื่ม ในเขตนนทบุรี/ปิ่นเกล้า มีทักษะการทำงาน  
อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ฯลฯ **ติดต่อ...**โทรศัพท์ 087-  
9145353 หรือ อีเมลล์ witita2511@windowlive.com

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

หายห่วง! 'เราชนะ' รับลงทะเบียนถึงบ้าน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ



ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจะส่งอาสาสมัครระดับหมู่บ้านและหน่วยเคลื่อนที่ไปรับลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ถึงบ้านของ ผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ

โครงการ "เราชนะ" เปิดรับลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน สำหรับคนไม่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2564 นอกเหนือจากการลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงไทย ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเยียวยา 7,000 บาท ตามจุดบริการพิเศษโครงการเราชนะสำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ทั้ง 871 จุดทั่วประเทศ

ซึ่ง ผู้พิการ ผู้ป่วย และ ผู้สูงอายุ ที่เดินทางไม่ได้จะมีอาสาสมัครระดับหมู่บ้านและหน่วยเคลื่อนที่ของ ธนาคารกรุงไทย ไปรับลงทะเบียนถึงบ้าน อีกทั้งกรณีที่มีผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ดูแล หรือ คนในครอบครัว ช่วยลงทะเบียนให้ได้

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ สามารถซื้อของได้โดยให้ร้านค้าใช้แอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" สแกนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ วงเงินจะเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ งวดแรก ได้วันที่ 5 มี.ค.64 และทยอยได้จนครบ 7,000 บาท(thethaiger.com 16 ก.พ.64)

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

## บริการเครื่องช่วยฟัง สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ฟรี!!



มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย บริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน หรือบกพร่องทางการสื่อสาร ฟรี!

สนใจเข้ารับเครื่องช่วยฟัง ได้ที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เลขที่ ๒๓ ชั้น ๒ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ เขียนความประสงค์ที่ต้องการขอรับเครื่องช่วยฟัง ส่งมาที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270 อีเมล: office@tddf.or.th, tddf\_or\_th@hotmail.com

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย



เลขที่ ๒๓ ชั้น ๒ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐

http:// www.tddf.or.th E-mail : office@tddf.or.th, tddf\_or\_th@hotmail.com

เวลาทำการ เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ - ที่ปรึกษา นายสำเร็จ วิระชะนัง - ที่ปรึกษา

นางสาวกัญญา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นางชนิษฐา เทวินทรภักดี - รองประธานกรรมการ

นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์ - กรรมการ นายศุภชีพ ดิษเทศ - กรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ

อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา - กรรมการ นายนิกร

จำนง - กรรมการและเหรัญญิก - นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ - กรรมการและเลขาธิการ

คนมีความสุข ไม่ใช่คนมีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด